

### บทที่ 3

#### ระเบียบวิธีศึกษา

การศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนสัมพันธ์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศในประเทศไทย มีระเบียบวิธีศึกษาดังนี้

#### ขอบเขตการศึกษา

##### ขอบเขตเนื้อหา

การศึกษานี้ได้ศึกษาเฉพาะ เรื่องความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนสัมพันธ์ต่อการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ที่มีผลบังคับใช้ในการจัดทำงบการเงินตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป จำนวน 30 ฉบับในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับมาตรฐานการบัญชีไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในเนื้อหาบางส่วนทุกฉบับ และฉบับที่มีการประกาศใช้ใหม่ จากการปรับใช้มาตรฐานการบัญชีไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

##### ขอบเขตประชากร

การศึกษานี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด คือ นักลงทุนสัมพันธ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจาก 583 บริษัท แบ่งออกเป็น 10 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 17 ประเภทธุรกิจ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555: ออนไลน์) ซึ่งไม่ทราบจำนวนนักลงทุนสัมพันธ์ของแต่ละบริษัทที่แน่นอน

##### ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง

เนื่องจากไม่ทราบจำนวนนักลงทุนสัมพันธ์ที่แน่นอน จึงได้ใช้จำนวนนักลงทุนสัมพันธ์ 1 คนต่อบริษัท จะได้จำนวนนักลงทุนสัมพันธ์ทั้งหมด 583 คน เป็นกรอบของการกำหนดจำนวนประชากรในการศึกษานี้ เพราะโดยปกติแล้วแต่ละบริษัทจะมีนักลงทุนสัมพันธ์อย่างน้อย 1 คน (พิมลเทพ รัตนมูณี, 2555: สัมภาษณ์) ขนาดตัวอย่างในการศึกษานี้กำหนดขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้สูตรการคำนวณขนาดตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane, 1973: 125 อ้างในจิตตราภา กุศลทลบุตร, 2550: 119-121) สามารถคำนวณได้ ดังนี้

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)}$$

เมื่อ  $N =$  จำนวนประชากร = 583 ราย  
 $n =$  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
 $e =$  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง = 5%

สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$n = \frac{583}{(1+583(0.05)^2)}$$

$$n = 237.23 \approx 237 \text{ ราย}$$

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำของเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เท่ากับ 237 ราย และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากจำนวนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างข้างต้น จากการตอบกลับแบบสอบถามของนักลงทุนสัมพันธ์ พบว่ามีนักลงทุนสัมพันธ์ส่งกลับแบบสอบถามมาจำนวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 52.66 ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำที่คำนวณได้ จึงใช้นักลงทุนสัมพันธ์จำนวน 307 คน เป็นตัวแทนของประชากร

## วิธีการศึกษา

### การเก็บรวบรวมข้อมูล

- 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากนักลงทุนสัมพันธ์ จำนวน 307 คน
- 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมจากรายงานข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ ข่าวประกาศจากสภาวิชาชีพบัญชี ระเบียบคำสั่งประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วารสาร และเอกสารบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

### เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนสัมพันธ์ ในส่วนของเนื้อหาตามประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละฉบับ แยกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ จำนวน 24 ฉบับ และที่ประกาศใช้เป็นมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ จำนวน 6 ฉบับ

ส่วนที่ 3 การศึกษานักลงทุนสัมพันธ์ที่มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ที่จำแนกตามตำแหน่งงานอื่นที่ปฏิบัติร่วมกับงานเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์, ระยะเวลาการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

#### การพัฒนาแบบสอบถาม

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมากำหนดโครงสร้างของคำถามในแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามขึ้นมาจาก สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานการบัญชีไทย จำนวน 30 ฉบับ (ศัลปพร ศรีจันเพชร และคณะ (2554: 74-101) จากวารสารวิชาชีพบัญชี ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. กำหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้กำหนดเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด เพื่อกำหนดเป็นกรอบของการศึกษา และคำถามในแบบสอบถามของประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละมาตรฐาน

3. ผู้ศึกษานำแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำและตรวจสอบในเบื้องต้นว่าแบบสอบถามเป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยหรือไม่ ตรวจสอบว่าแบบสอบถามมีความถูกต้องในรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาของงานวิจัยทั้งหมดและมีความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม จึงดำเนินการปรับปรุงตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

5. ผู้ศึกษานำแบบสอบถามฉบับร่างไปใช้กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เช่น พนักงานบัญชีและการเงิน นักลงทุนในห้างค้า ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภาษี และอาจารย์สอนวิชาการบัญชี

6.จัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอให้กลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา

### การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้

1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามทั้งหมดจะนำมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)

2. การวัดความรู้ความเข้าใจในการตอบแบบสอบถาม สำหรับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ จำนวน 24 ฉบับ และที่ประกาศใช้เป็นมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ จำนวน 6 ฉบับ

ใช้การวัดระดับความรู้ความเข้าใจ (บุญธรรม กิจปรีดาวิสุทธิ, 2549: 59-61) โดยแบ่งเป็นการเลือกตอบคำถามถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด ถือเป็น “ตอบถูก” และเมื่อตอบไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด ถือเป็น “ตอบผิด” และกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อดังนี้

ตอบถูก	ให้น้ำหนักคะแนนเป็น 1
ตอบผิด	ให้น้ำหนักคะแนนเป็น 0
ตอบไม่ทราบ	ให้น้ำหนักคะแนนเป็น 0

จากนั้นนำมาแปลผลตามเกณฑ์การแปลผลจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวัดระดับความรู้ความเข้าใจ ที่ช่วงคะแนนดังนี้

ช่วงคะแนน	ระดับความรู้ความเข้าใจ
ระดับคะแนน 80.00 - 100.00	เป็นค่าระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด
ระดับคะแนน 70.00 - 79.99	เป็นค่าระดับความรู้ความเข้าใจมาก
ระดับคะแนน 60.00 - 69.99	เป็นค่าระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง
ระดับคะแนน 50.00 - 59.99	เป็นค่าระดับความรู้ความเข้าใจน้อย
ระดับคะแนน 0.00 - 49.99	เป็นค่าระดับความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด

สถานที่ใช้ในการดำเนินการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการศึกษา

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 6 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2555

ถึง เดือนตุลาคม 2555



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved